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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2566 

วันพฤหัสบดีที ่ 18  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 

............................................ 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวดรุณี        สวุรรณทอง ประธานสภาฯ ดรุณี          สุวรรณทอง 
๒ นายนิวัฒน์          ใจแก้ว รองประธานสภาฯ นิวัฒน์        ใจแก้ว 
๓ นายชาตรี           พันสิ่ว เลขานุการสภาฯ ชาตรี         พันสิ่ว 
๔ นายปั่น              น้อยกัลยา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ปั่น            น้อยกัลยา 
๕ นายถนอม          แสงศร ี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ถนอม         แสงศร ี
๖ นายชาติชาย       จันทรเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาติชาย      จันทรเสนา 
๗ นายอดิสร          ปลื้มสุด สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อดิสร         ปลื้มสุด 
๘ นายสิทธิกร         สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สิทธิกร        สิงห์สาธร 
๙ นายสานิตย์         คชรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สานิตย์        คชรมย์ 

๑๐ นายพฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร 
๑๑ นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
12 นายสมเดช         ศรีไชยโยรักษ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมเดช         ศรีไชยโยรักษ์ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
-  ไม่มี   

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคำปลาย      คำแพงราช นายกเทศมนตรี คำปลาย      คำแพงราช 
๒ นายศักดา          ศรพีวง รองนายกเทศมนตรี ศักดา          ศรพีวง 
๓ นายพิชัย           นนทะชิต รองนายกเทศมนตรี พิชัย           นนทะชิต 
๔ นายบุญม ี          โพธิ์ศรี เลขานุการนายกฯ บุญม ี          โพธิ์ศรี 
5 นายทวี              เนตไธสง ที่ปรึกษานายกฯ ทวี              เนตไธสง 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
- ไม่มี 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำและประชาชนทั่วไป 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายธนธรณ์        เต็มตาวงษ์ หวัหน้าสำนักปลัด ธนธรณ์        เต็มตาวงษ์ 
๒ นายนิกร            สอนผา ผู้อำนวยการกองช่าง นิกร            สอนผา 
๓ นางสาวสุพัตรา    บุญยู้ ผู้อำนวยการกองคลัง สุพัตรา        บุญยู้ 
๔ นายทวี              แท่งทม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทวี             แท่งทม 
๕ นางเครือสุวรรณ   ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เครอืสุวรรณ  ใจแก้ว 
๖ นางอิสรีย์           ฐิติกานต์สกลุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ อิสรีย์          ฐิติกานต์สกุล 
7 จ.อ.สุรพงษ์         หงษ์คำ เจ้าพนักงานธุรการ จ.อ.สุรพงษ์    หงษ์คำ 
8 นายปรัชญากร     ขาวขำ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปรัชญากร     ขาวขำ 
9 นายทัชชกร         ทองจุ่น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทัชชกร         ทองจุ่น 
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เมื่อถึงเวลาประชุม (09.00 น)  เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  

ผักตบ ที่ได้ลงชื่อว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ (องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  6  คน) แล้วเลขานุการเชิญสมาชิกฯ 
เข้านั่งประจำที่ และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ กดสวิชต์ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายชาตรี  พันสิว่ 
เลขานกุารสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบได้มาพร้อม
แล้วและถึงกำหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ  ท่านประธานสภา
เทศบาลตำบลผักตบ ได้โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  เพ่ือเป็นสิริมงคล 
แห่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบอันทรงเกยีรติแห่งนี้ 

ต่อจากนั้นขอเรียนเชิญประธานสภาฯ  ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลตำบลผักตบ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566  ซึ่งมีสมาชิกมาประชุม  
จำนวน  12  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชมุ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
-  ไม่มี 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที ่ 10  กุมภาพันธ์  2566 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไป  ดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 
2566  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566  ซึ่งเอกสารสำเนารายงานการประชุม 
ได้นำส่งให้กับทุกท่านแล้วขอให้สมาชิกทุกท่าน  ตรวจดูรายงานการประชุม มี
ทั้งหมด  15  หน้า  มีท่านใดจะแก้ไข หรือเพิม่เติมหรือไม่ 

ที่ประชมุ -  ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566 หรือไม่  
ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
-  สมาชิกท่านใด  มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  4  กมุภาพันธ์  2565  กรุณายกมือขึ้นค่ะ                 
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
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-  เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่1  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2566  นะค่ะ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ไม่มีนะค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
4.1  ญัตติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดเขตที่ดินชุมชนบ้านนาฮัง หมูท่ี ่5 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  ได้ยื่นเรื่องให้
เทศบาลตำบลผักตบเพื่อนำเสนอเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเขตที่ดินชุมชนบ้านนา
ฮัง  หมู่ที่ 5  ตำบลผักตบ  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตที่ดิน
ชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
(ส.ป.ก.อุดรธานี) มีแผนงานดำเนินการกำหนดเขตที่ดินชุมชน  ปรับปรุงที่ดินชุมชน
เดิมและดำเนนิการจัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรอืเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิรูปทีด่นิ
เพ่ือเกษตรกรรมที่กำหนดไว้ในรายการประเภทกิจการตามประกาศ  คปก. เรื่อง  
รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศกำหนดตามมาตรา  30  
วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัตกิารปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518   แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2532  พ.ศ. 2563  ข้อ 1.5  กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตที่ดินชุมชนได้แก่เกษตรกร
และผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือดำเนินการกำหนดเขตที่ดินชุมชนในเขตพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ให้เป็นพ้ืนที่เฉพาะสำหรับการจัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตามประกาศ  คปก. กำหนดข้อ 1.5  
ซึ่งรวมถึงการจัดที่ดินที่อยู่อาศัย 

2.  เพื่อให้บริการเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก  ส.ป.ก.  คู่สมรส  และ
บุตรของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก  ส.ป.ก. ผู้รับจ้างประกอบเกษตรกรรม
ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก  ส.ป.ก. ผู้รับจ้างประกอบเกษตรกรรมนอก
เขตปฏิรูปที่ดิน  บุคคลไม่ใช่เกษตรกร  และนิติบุคคล  ในการดำเนินการจัดที่ดิน
สำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตาม
ประกาศ คปก. กำหนด ข้อ 1.5  ในเขตที่ดินชุมชน  
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3. เพื่อจดัหารายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
การดำเนินการ 

1. พิจารณาลักษณะชุมชน 
1) มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นเปน็ชุมชน  และอยู่ร่วมกนัมาเป็นเวลาอนั
สมควร 
2) เป็นศนูย์กลางการศึกษา  พาณิชยกรรม  คมนาคม 
3) มีจำนวนครัวเรือนไมน่้อยกวา่ 40 ครัวเรือน หรือความหนาแนน่

ของประชากรตั้งแต ่1 – 12  คน/ไร ่
2. การกำหนดเขตทีด่นิชุมชน 

1) สำรวจพ้ืนทีชุ่มชนเป้าหมาย  โดยรวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัย/
ครัวเรือน  ข้อมูลกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิรปูทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

2) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพ้ืนที่ 

3.  กำหนดเขตที่ดนิชุมชน 
1) วิเคราะห์ขนาดชุมชน 

- ชุมชนไม่เกิน  240  ครัวเรือน  ให้ประสานดำเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  พิจารณากำหนด
เขตที่ดินชุมชน  โดยเชิญสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้คำปรึกษา 

- ชุมชนมากกว่า  240  ครัวเรือน  ให้ดำเนินการร่ วมกับ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และผู้ปกครองท้องถิ่น 

2) สร้างหมุดหลักฐานแผนที่  ขนาด  30*30*50 ซม.  ชุมชนละ  1  
หรือ  2 คู่ ขึ้นกับขนาดชุมชนและโยงค่าพิกัด  ตามระเบียบ ส.ป.ก. 

3) สำรวจทำวงรอบ  และปักหลักเขตโดยรอบชุมชน (ขนาด  
10*10*120  ซม.)  ทำทะเบียนควบคุมหลักดำเนินการโยงวิธี
ภาคพ้ืนดิน  ทำวงรอบขอบเขตโยงค่าพิกัดหลักเขตชุมชน  ตาม
ระเบียบการสำรวจรังวัดของ  ส.ป.ก. 

4) ส.ป.ก.จังหวัดจัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชนและส่งให้  สผส.เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเชิญผู้ปกครอง
ท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ร่วมรับฟังความคิดเห็น 

5. ติดประกาศเขตที่ดินชุมชน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการ
กำนัน  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า  15  วัน 

6. นำเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ
เขตที่ดินชุมชน 

7. นำเสนอ  คปก.  พิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นเขตที่ดินชุมชน 
8. เมื่อ  คปก. มีมติอนุมัติการกำหนดเขตที่ดินชุมชนให้  ส.ป.ก.จังหวัด  
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ทำหนังสือแจ้งเขตที่ดินชุมชน  พร้อมแจ้งระเบียบ  กฎหมาย  และ
ข้อกำหนดต่าง ๆ  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน 

ข้อเท็จจริง 
1. ส.ป.ก.อุดรธานี  ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ปกครองท้องที่   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่  ดำเนินการสำรวจทำวงรอบและ
ปักหลักเขตโดยรอบชุมชน  จัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชนบ้านนาฮัง  หมู่ที่ 5  ตำบล
ผักตบ  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  และเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2565  
ได้จัดประชุมรับทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านนาฮัง  ร่วมกับ
ผู้ปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนเทศบาลตำบลผักตบ  และผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 

2. ส.ป.ก.อุดรธานี  ได้ติดประกาศกำหนดเขตที่ดินในท้องที่บ้านนาฮัง หมู่ที่ 
5  ตำบลผักตบ  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน  เมื่อ
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2566  ไม่น้อยกว่า  15  วัน  ณ  เทศบาลตำบลผักตบ  ที่
ทำการกำนันตำบลผักตบ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาฮัง  หมู่ที่ 5  ตำบลผักตบ  ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านเขตที่ดินชุมชน 

 ดังนั้น  เทศบาลตำบลผักตบ  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอแนะการกำหนดเขตที่ดินในท้องที่บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 ตำบลผักตบ  
อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน ี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน ตอ่สภาเทศบาลตำบลผัก
ตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 

นายทัชชกร   ทองจุ่น 
    เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายปรัชญากร  ขาวขำ  
เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  แจ้งการจัดสรรของ  ส.ป.ก.  
เพือ่เป็นการจัดสรรการใช้ที่ดินเพ่ือทำกิน  เพือ่เศรษฐกิจและสังคม  

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายชาติชาย  จันทรเสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  ควรที่จะจัดสรรให้ครบทั่วทั่งหมดทุก
หมู่บ้านนะครับ 

นายทัชชกร   ทองจุ่น 
    เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายปรัชญากร  ขาวขำ  
เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  การจัดสรรของ  ส.ป.ก.  ต้องมี
ผูน้ำเสนอเข้าสู่ระบบครับ  

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายชาติชาย  จันทรเสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  จะติดต่อสำนักงาน  ส.ป.ก. ได้ที่ไหนครับ 

นายทัชชกร   ทองจุ่น 
    เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายปรัชญากร  ขาวขำ  เจ้าหน้าที่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  
ตั้งอยูท่ี่ถนนรอบเมืองเยื้องกับโลตัส สาขารังสินา ครับ 
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นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  ในกรณีที่เช่าซื้อหรือบุคคลอื่นที่เข้ามาทำ
กนิจะทำได้ไหมครับ 

นายทัชชกร   ทองจุ่น 
    เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายปรัชญากร  ขาวขำ  
เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวัดอุดรธาน ี ในกรณีนี้ถ้าเป็นเกษตรกรเองไม่
ต้องจ่ายให้กับ  ส.ป.ก.  แต่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรต้องจ่ายเงินให้กับ ส.ป.ก.  
ครับ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  ในส่วนท่ีดิน ส.ป.ก. บ้านนาฮังมีพ้ืนที่
จำนวนเท่าไหร่ครับ 

นายทัชชกร   ทองจุ่น 
    เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายปรัชญากร  ขาวขำ  
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  ในส่วนของพื้นที่ของบ้านนาฮัง
ไม่ได้กำหนดชัดเจนครับ  แต่เป็นแผนที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไมค่ะ่ 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่ม ี

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดเขตที่ดินชุมชนบ้านนาฮัง หมู่ท่ี 5  ได้โปรด
ยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดเขต
ท่ีดินชุมชนบ้านนาฮัง หมู่ท่ี 5  นะค่ะ 

มติที่ประชมุ -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.2  ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความประสงค์โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว จำนวน  3  รายการ ดังนี้ 

1. เตาไมโครเวฟ            จำนวน   1  เครื่อง 
2. เตาแก๊ส 2 หัว พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1   ชุด 
3. ตู้กับข้าว    จำนวน  1 หลัง 
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เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลผักตบ  ดังนั้นจึงขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

หลักการ 
1. โอนลด 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 

  หมวด  ค่าวัสด ุ
ประเภท วัสดงุานบ้านงานครวั 
ตั้งไว้จำนวน 50,000.- บาท คงเหลือกอ่นโอน 37,770.- บาท 

ขอโอนลด 3,700.- บาท  คงเหลอื 34,070.- บาท 
1.1 โอนเพิ่ม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( เตาไมโครเวฟ ) 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 

  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
รายการ  เตาไมโครเวฟ  ตัง้ไว้จำนวน 3,700.- บาท   

(รายละเอียด ปรากฎในเอกสารแนบท้าย) 
2. โอนลด 
แผนงาน สาธารณสขุ 
งาน  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอื่น 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้า 
                   ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ๆ  
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต       
                   เทศบาลตำบลผักตบ ตัง้ไว้จำนวน 10,000 บาท  
                    คงเหลอืก่อนโอน 10,000 บาท ขอโอนลด    
                    9,900 บาท คงเหลือ 100 บาท  
2.1 โอนเพิม่ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( เตาแกส๊ 2 หัว 

พร้อมอุปกรณ์ ) 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 

  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
รายการ  เตาแกส๊ 2 หัวพรอ้มอุปกรณ์ ตัง้ไว้จำนวน    
                   3,900.- บาท(รายละเอียด ปรากฏใน 
                    เอกสารแนบท้าย) 
2.2 โอนเพิ่ม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( ตู้กับข้าว ) 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 

  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
รายการ  ตู้กับขา้ว ตั้งไว้จำนวน  6,000.- บาท    
                  (รายละเอียด ปรากฎในเอกสารแนบท้าย) 
รวมโอนเพ่ิมเป็นเงิน 9,900.- บาท (- เก้าพันเก้ารอ้ยบาทถ้วน-)   

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ  มีความจำเป็นในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว จำนวน 3 รายการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล
ผักตบ  จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ทั้งนี้  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  

 
นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ 

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 



- ๙ - 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ “โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า” 
ตั้งไว้ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้มี
การปรับเปลี่ยนจำนวนในการจัดซื้อ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ ทำให้
เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน ในระยะยาว จึงขออนุมัติดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  ดังนี้ 
ข้อความเดิม 

โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า  
เพ่ือจัดซื้อโตะ๊พับขาโครเมียมหนา้โฟเมก้า จำนวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ

พอสังเขป ดงันี ้
1. ขนาด กว้าง*ยาว*สูง ไมน่้อยกว่า 75*180*75 เซ็นติเมตร 
2. โครงขาโตะ๊ผลิตจากเหล็กแปบสี่เหลี่ยม หนาไมน่้อยกวา่ 0.7 มม. ชุบดว้ย

โครเมียมอย่างด ี
3. หน้าโตะ๊เปน็ไม้ปาติเกิลบอรด์ หนาไม่นอ้ยกวา่ 20 มม. ขอบคิว้หนาอดั

แนน่พร้อมปดิด้วยโฟเมก้าสขีาว 
4. ปลายขาโตะ๊มีปุม่ปรบัระดบั สามารถวางซ้อนกันได ้และพับเก็บได้ 

-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 
-  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมม่ีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาตามท้องตลาด 

ข้อความใหม่ 
โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊พับขาโครเมียมหนา้โฟเมก้า จำนวน 13 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
พอสังเขป ดงันี ้

1. ขนาด กว้าง*ยาว*สูง ไมน่้อยกวา่ 75*180*75 เซน็ติเมตร 
2. โครงขาโต๊ะผลติจากเหลก็แปบสี่เหลี่ยม หนาไมน่้อยกว่า 0.7 มม. ชุบด้วย 
    โครเมียมอย่างด ี
3. หน้าโตะ๊เปน็ไมป้าติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ขอบคิว้หนาอดั 
    แน่นพร้อมปดิดว้ยโฟเมก้าสีขาว 
4. ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรบัระดับ สามารถวางซ้อนกันได ้และพับเก็บได ้

-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095     
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
-  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมม่ีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาตามท้องตลาด 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
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ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ “โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า” เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน  
ทำให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน ในระยะยาว 

ทั้งนี้  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายชาติชาย  จันทรเสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  ทำไมมีแต่โต๊ะครับ  เก้าอี้ทำไมไม่มีครับ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  เก้าอี้ได้จัดซื้อมาแล้วครับ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ  

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.4  ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

 



- ๑๑ - 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความประสงค์โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน “โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า” ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 20,000 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจำนวนในการจัดซื้อ ทำให้
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ตั้งไว้จำนวน 26,900.- บาท 
โอนลดเป็นเงิน   26,900.- บาท  (- สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  
ยอดคงเหลือหลังโอน    0   บาท 
โอนเพิ่ม  
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ  โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า ตั้งไว้จำนวน 20,000.- บาท 
โอนเพิ่มเป็นเงิน   26,900.- บาท  (- สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 46,900 บาท (-สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท-) 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ  มีความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
“โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า” เนื่องจากรายการดังกล่าวได้เพ่ิมปริมาณในการ
จัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ 

ทั้งนี้  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   



- ๑๒ - 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คอื นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.5  ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความประสงค์แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวอตุสาหกรรมและการโยธา 
หมวด  งบลงทนุ 
ประเภท ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 
รายการ  โครงการต่อเติมอาคารเกบ็เอกสารเทศบาลตำบลผักตบ  
ข้อความเดิม 

โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารเทศบาลตำบลผักตบ ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  
ข้อความใหม่ 

โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารเทศบาลตำบลผักตบ ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร  

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ ได้ตรวจสอบพบว่ารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจากรายละเอียดโครงการคลาดเคลื่อนไม่ตรงจุดที่กำหนด   

ทั้ งนี้  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3) หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ใน



- ๑๓ - 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมตัิสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดำเนนิการ
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  การเสนอญัตตคิวรระบุจำนวนงบประมาณ
ด้วยครับ  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ  

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น.  - 
เริ่มประชมุต่อเวลา  13.00  น. 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.6  ญัตติขออนุมัติยกเลิก
จ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผักตบ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ ได้ขออนุมัติชี้แจง
ญัตติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสั่งการให้กองช่างเทศบาล
ตำบลผักตบ จัดทำรายละเอียดงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติการประชุม
สภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้เสนอ
ญัตติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง นั้น 
 



- ๑๔ - 

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ จึงขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสม
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาล
ตำบลผักตบ เน่ืองจากยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินโครงการฯจากแขวนทาง
หลวงชนบทอุดรธานี โดยขอยกเลิกรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 
- โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผกัตบ 

1. งานถมดนิหน้าเทศบาลตำบลผักตบ ปรมิาณ ขนาดความกว้าง 11.00 เมตร 
ยาว 327.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.95 เมตร 

2. งานลงท่อ คสล.หน้าเทศบาลตำบลผกัตบ ปริมาณ ท่อขนาด 0.80 เมตร 
ยาว 327.00 เมตร (รวมบอ่พัก) 

3. งานเทคอนกรตีหน้าเทศบาลตำบลผกัตบ ปริมาณ ขนาดความกว้าง 11.00 
เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวมเป็นเงิน 2,900,000.-บาท   
 จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  

นายสานติย์  คชรมย ์
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายสานิตย์  คชรมย์  สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ  ที่ยกเลิกไปเพราะ
งบประมาณไม่ใช่น้อยครับ  ควรที่จะนำงบประมาณไปพัฒนาอย่างอื่นครับ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ  

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผักตบ  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ     

เห็นชอบเห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ             - คน 
          งดออกเสียง             1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสมรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบล
ผักตบ  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

- ต่อไประเบียบวาระที่ 5  เรือ่ง อืน่ ๆ ท่านใดมเีรื่องอื่น  จะเสนอไหมคะ่   



- ๑๕ - 

นายสานติย์  คชรมย ์
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายสานิตย์  คชรมย์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  การจัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดบึง
กาฬในระหว่างวันที่  30 – 31 มีนาคม  2566  ที่ผ่านมา  ควรจะมีการแจ้ง
รายละเอียดและกำหนดการให้สมาชิกสภาฯ  ทราบล่วงหน้านะครับ   

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  การประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบควร
ยืนขึ้นทุกครั้งและเคารพท่านประธานสภาฯ  ด้วยครับ 

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  ชาติชาย  จันทรเสนา  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ส่วนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ทราบว่าดำเนินการ
ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้แจ้งผู้ประกอบการเข้า
ดำเนินการแล้วครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีและเมื่อได้ประชุมมาจนครบตามระเบียบวาระแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอด
ผู้เข้าร่วมประชมุสภาเทศบาลที่ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดีในการประชมุสภาฯ  ใน
ครั้งนี้  หวังว่าในการประชุมสภาฯ  ในสมัยหน้าหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจาก
ทุกท่านเป็นอย่างดเีช่นเคยขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ขอขอบคุณ
และขอปิดประชุมค่ะ 

เลกิประชุมเวลา  15.45  น. 
 
  (ลงชื่อ)                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                   (นายชาตร ี พันสิ่ว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 

 

(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) 
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
                                  (นายชาติชาย  จนัทรเสนา) 

 
(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 

                                    (นายสานิตย์  คชรมย์) 
 

(ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
               (นายถนอม  แสงศรี) 

 
(ลงชื่อ)                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
          (นายเพิ่มพูลทรัพย์  สิงห์สาธร) 

 
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2              
ครั้งที่ 1/2566  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2566  ในวันที่ 29  
พฤษภาคม  2566 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงชื่อ)                          
                                                   (นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ 

 


